

## แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเปิดสู่โลกอาเซียน

### โดยฤกษ์ชัย เพ็ชรคง

สืบเนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ประชาอาเซียนอย่างเต็มตัว ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องปรับแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กสายอาชีวะให้เป็นกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างทัดเทียมประเทศอื่น ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู อาจารย์จำเป็นต้องรับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่ออนาคต ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การจัดทำอาชีวศึกษา (TVE) ต้องให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นทั้งด้าน การอ่าน การเขียน การคิด การเป็นผู้นำ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น
2. มุ่งให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการปรับปรุงระบบการ จัดการศึกษาและฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบและนอกระบบ รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษา และ ฝึกอบรมอาชีพ เป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวรับ เทคโนโลยีใหม่ ในอาชีพนั้น ๆ ได้
3. การใช้นวัตกรรมสำหรับกระบวนการศึกษาและ ฝึกอบรม มีการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะในการประกอบการ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การ ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์มีความ รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน
4. การจัดทำอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษาเพื่อปวงชน เปิดโอกาสให้คน ทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้ารับ การศึกษาและ ฝึกอบรมอาชีพ ยกกระดับฝีมือให้ทันกับวิทยาการ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์เพื่อพัฒนา อาชีพของบุคคล
5. เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มี สวนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องสร้างบรรยากาศและ ส่งเสริมการ เป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และชุมชน ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย สร้างมาตรการจูงใจ ภาคเอกชน ให้เขามาร่วมในการจัดการศึกษาและ ฝึกอบรม

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว หากจะให้นำไปสู่การปฏิบัติจริง ครู อาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องทำความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าว และนำไปสู่การสอนในห้องเรียนที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยี การ สร้างนวัตกรรม การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถาบัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เด็กอาชีวะในวันนี้สามารถทำงานในตลาดเสรี อาเซียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้

อ้างอิง : พุทธ ธรรมสุณา (2554). “ผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างไร ตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554.